

### Địch vận vận tải hàng hóa quốc 2 – Những lưu ý khi sử dụng

Quốc 2, một quốc đang dần phát triển tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với các căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khu kinh tế, tài chính dần hình thành dần dần vì các nhu cầu doanh nghiệp phát triển sẽ làm vì các tại đây dần tăng cường phát triển. Đó cũng là lý do mà nhu cầu vận tải hàng hóa tại quốc 2 cũng tăng cao.



Hiện nay, các đơn vị cung cấp dịch vận tải hàng hóa tại địa bàn quốc 2 là khá nhiều với chất lượng và giá cả tốt hơn dần dần.

Theo anh Nguyễn Văn H, chủ một doanh nghiệp sản xuất cho biết: “Hiện nay nhu cầu sử dụng dịch vận tải tại công ty chúng tôi rất thường xuyên, nên chúng tôi cần những đơn vị cung cấp tốt nhất với chi phí hợp lý. Và những đơn vị cung cấp dịch vận tải này tại địa bàn quốc 2 cũng phần nào thỏa mãn được nhu cầu của chúng tôi với chất lượng tốt, uy tín cao, dịch vụ là giá cả phù hợp”

Những lưu ý khi sử dụng dịch vận tải hàng hóa quốc 2

Trong quá trình sử dụng dịch vận tải này, để đạt được hiệu quả sử dụng cao bên cần phải lưu ý những điều sau đây.

#### 1. Đóng gói hàng hóa cẩn thận

Để an toàn của hàng hóa là điều nên để lên hàng đầu trong quá trình vận chuyển, để tránh là những món hàng giá trị như hàng điện tử, laptop, máy ảnh,... hoặc là một số mặt hàng dễ vỡ. Bên lưu ý nên gói hàng hóa cẩn thận, bọc trong lớp ngoài và chèn chèn rỗng nó sẽ được đảm bảo trong quá trình vận chuyển. Mặc dù nhân viên của các dịch vận tải chuyên nghiệp sẽ học hỏi trong việc bọc quốc hàng hóa, nhưng tốt nhất khâu chuẩn bị trước khi vận chuyển bên nên tự mình đóng gói và bọc quốc hàng hóa một cách cẩn thận.

#### 2. Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi vận chuyển

Hãy kiểm tra kỹ lưỡng số lượng và chất lượng của hàng hóa bên muốn chuyển đi gửi ngay như số liệu trong sổ sách của bên. Nếu như có hỏng hóc hay một mát gì thì bên phải báo ngay với đơn vị cung cấp để họ có những điều chỉnh và khắc phục kịp thời, tránh những sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Trên thị trường hiện nay những đơn vị cung cấp dịch vận tải hàng hóa quốc 2, cho thuê xe chở hàng quốc 2,... xuất hiện rất nhiều có thể đáp ứng được phần lớn nhu cầu của các đơn vị kinh doanh trong địa bàn quốc 2.

Nếu doanh nghiệp của bên có nhu cầu sử dụng dịch vận tải thì hãy lưu ý những vấn đề trên để việc sử dụng dịch vận tải được hiệu quả nhất.

## **Dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế**

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 24 Tháng 3 2015 00:55 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 13:26

---

[Công ty Vận Tải Hàng hóa An Phát - Dịch vụ vận tải hàng hóa - Dịch vụ vận tải hàng hóa tphcm](#)

Địa chỉ : 70/2H Đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline : 0978 73 2626

Website : [www.vantaianphat.com.vn](http://www.vantaianphat.com.vn)